



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนด  
แนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการ ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ  
ข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน  
ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม  
มาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ อ.ก.พ.  
กรมกำหนด และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ราย คือ นายณัฐพงศ์ ลือฉาย ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนิติกร  
ระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามรายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ลำดับที่ ๑ จัดส่งผลงานประเมินตาม  
จำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐  
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน  
๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด  
ต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าว ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน  
นับตั้งแต่วันประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพีระ อารีรัตน์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่งเลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นายณัฐพงศ์ ลือฉาย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป	๖๙๓๓๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป	๖๙๓๓๖	เลื่อนระดับ	๗๐% ๘๐%
<p>ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน : เรื่องที่ ๑ การสอบสวนนิยัร้ายแรง : เรื่องที่ ๒ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบผิดทางละเมิด โรงพยาบาลหนองกุงศรี</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน : การพัฒนาระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์</p>							